

Xây dựng Quỳnh Phụ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững

ĐINH TRỌNG XÁ
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ



Đồng chí Đinh Trọng Xá, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Giao nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn gặp một số khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Quỳnh Phụ đã vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chủ trương Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết. Nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, các khâu đột phá và đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. 16/22 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế tiếp tục phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,3% vượt chỉ tiêu đại hội 1,8%. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 1 năm so với mục tiêu đại hội và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát huy tốt thế mạnh, thu hút đầu tư đạt cao và đã có tập đoàn lớn đầu tư vào huyện. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể hiệu quả tốt.

Để đạt được kết quả toàn diện trên, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thể hiện vai trò hạt nhân quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, tiếp tục có nhiều đổi mới và thực hiện toàn diện, hiệu quả. Công tác

tư tưởng, chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Việc tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đạt kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin và giữ vững định hướng chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành đề án "Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong Đảng bộ huyện giai đoạn 2018 - 2020"; ban hành đề án về công tác tổ chức để nâng cao chất lượng, hiệu quả, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng. Nhờ đó, nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ có nhiều chuyển biến rõ nét. Cấp ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương, quy định của cấp ủy cấp trên về công tác cán bộ, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện đồng bộ các nghị quyết, kế hoạch, đề án, quy chế, quy định, chương trình hành động liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm; kỷ luật của Đảng được giữ vững. Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân. Phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng có nhiều đổi

mới; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tăng cường phân cấp, phân nhiệm. Nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được củng cố, tăng cường. Phong cách, lề lối làm việc tiếp tục được cải tiến theo hướng sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. MTTQ và các đoàn thể được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch và đạt kết quả tích cực, lan tỏa ngày càng sâu rộng trong xã hội. Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự báo nền kinh tế đất nước tiếp tục đà tăng trưởng, tỉnh Thái Bình và huyện Quỳnh Phụ đang đứng trước nhiều cơ hội, thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh tế. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ có truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo. Hạ tầng cơ sở hoàn thiện, huyện đạt chuẩn nông thôn mới là những điều kiện quan trọng để huyện có sự bứt phá trong những năm tới. Với mục tiêu xây dựng Quỳnh Phụ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Phụ đoàn kết, nỗ lực, tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển sản xuất theo hướng tập trung, thiết lập mô hình chuỗi liên kết, sản phẩm

sạch, an toàn; nâng cao chất lượng toàn diện tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng hoàn thiện hạ tầng giao thông và quy hoạch phát triển đô thị. Tăng cường quản lý đất đai, môi trường. Tập trung huy động các nguồn lực xây dựng hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ". Để cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, phát huy dân chủ gắn với quyền và trách nhiệm người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên củng cố, xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững mạnh. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, chủ động chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc phát sinh ngay tại cơ sở.

Xây dựng con người phát triển toàn diện; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phát huy các giá trị truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường đạo tạo lao động, thực hiện tốt các chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, huyện cũng đề ra 3 khâu đột phá, coi đây là định hướng xuyên suốt của Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tăng cường cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện. Tập trung phát triển các dự án nông nghiệp theo chuỗi liên kết, các dự án sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường và giải quyết tốt việc làm; phát triển mạnh chăn nuôi tập trung theo vùng quy hoạch, kiên quyết xóa bỏ tập quán chăn nuôi gia trại nhỏ lẻ trong khu dân cư. Đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển; nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Quỳnh Phụ sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để ra, xây dựng Quỳnh Phụ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững.

Niềm tin và kỳ vọng

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ, diễn ra từ ngày 14 - 16/7. Qua những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm gửi tới Đại hội, các tầng lớp nhân dân trong huyện đều có chung niềm tin và kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới, tạo đột phá cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới.

Ông Lê Ngọc Ươm, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ



Với 85 tuổi đời, 60 năm trải bao gian khổ, giữ trọn niềm tin theo Đảng, được sống và chứng kiến sự "thay da đổi thịt" của huyện nông thôn mới tôi càng tự hào về Đảng ta đã có đường lối đúng đắn và hiệu quả để đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Kỳ vọng lớn nhất của tôi gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI sẽ là đại hội của trí tuệ, sự đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Quan tâm tới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng, phát triển, tạo điều kiện để thế hệ trẻ phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ



Trong nhiệm kỳ qua, nhân dân trong huyện đồng thuận, đánh giá cao việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Cán bộ các cấp đã lắng nghe, chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ người dân đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách cải thiện cuộc sống, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Nhân dân kỳ vọng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách xây dựng hệ thống chính trị, quan tâm hơn tới hoạt động của mặt trận các cấp. Bảo đảm điều kiện hoạt động, đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện để mặt trận thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện của MTTQ theo quy định của pháp luật. Phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân hàng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Nguyễn Quang Tiệp, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh Tuấn Anh



Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Quỳnh Phụ đã thể hiện nhiều quyết tâm trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút nhiều nhà đầu tư về địa phương. Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh Tuấn Anh cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn đã nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh, thể hiện vai trò đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quỳnh Phụ. Chúng tôi mong muốn Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI sẽ tiếp tục có những định hướng, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của địa phương và đất nước trong bối cảnh mới. Chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động. Qua đó, tạo động lực cho đội ngũ doanh nhân cùng cộng đồng doanh nghiệp thay đổi mạnh mẽ, nỗ lực và cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quỳnh Phụ trong 5 năm tới.

Bà Phạm Thị Hoa, thôn Bắc Sơn, xã Quỳnh Thọ



Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XV với mục tiêu phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn, xây dựng huyện nông thôn mới đã thực sự tạo nhiều chuyển biến trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Đặc biệt là chủ trương khuyến khích tích tụ ruộng đất và liên kết sản xuất giữa các hộ dân với doanh nghiệp trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Trước đây nhà tôi có 4 sào ruộng, cuộc sống rất khó khăn. Từ năm 2017 đến nay, gia đình tôi đã tích cực tích tụ được 23 mẫu đất, trong đó 17 mẫu chuyên canh lúa Nhật thương phẩm, diện tích còn lại tôi đào ao thả cá và trồng cây ăn quả, đã bước đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật, hình thành, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô lớn. Tôi mong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới tiếp tục quan tâm hơn nữa trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nông dân được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, qua đó giúp nông dân có thêm nhiều cơ hội mở ra hướng làm ăn mới, góp phần nâng cao mức sống người dân nông thôn.

Chị Vũ Thị Nhạn, Phó Chủ tịch Hội LHTN huyện Quỳnh Phụ



Với tinh thần "Tuổi trẻ Quỳnh Phụ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", trong niềm phấn khởi hướng về Đại hội, thế hệ trẻ Quỳnh Phụ tin tưởng Đại hội sẽ phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ cao nhất, có những quyết sách mang tính đột phá, tạo bước chuyển mạnh mẽ để đưa huyện Quỳnh Phụ phát triển nhanh và bền vững. Chúng tôi cũng kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ có nhiều chính sách thể hiện sự quan tâm, dịu dàng, chỉ đạo sát sao của Đảng, sự tin tưởng giao nhiệm vụ để thế hệ trẻ phát huy hết khả năng của mình. Ưu tiên, giúp đỡ các phong trào, hoạt động của thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ thanh niên tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế, được phát huy và cống hiến, góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

NHÓM PHỎNG VIÊN



Đầy chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần May Hà Thành, xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ).



Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) chăm sóc cây dưa.



Học sinh Trường THCS An Vũ (Quỳnh Phụ) trong giờ học trên lớp.